

nghiệp tư lập, người ta sẽ tạo nhiều cơ hội cho dân chúng chọn lựa, học hỏi và tìm nguồn yểm trợ kỹ thuật và tài chánh mà không bị lệ thuộc vào chính quyền, không bị chính trị chi phối.

Đấy cũng là cách góp phần tăng cường nền dân chủ và đem kiến thức đa năng đa diện từ nhiều quốc gia khác về cho dân chúng chọn lựa, làm nước nhà thêm phong phú cường thịnh. Việc chuẩn bị nguồn nhân lực tăng cường cho khu vực tư cũng là một kế hoạch cần đào sâu, suy nghĩ và mở rộng thảo luận.

\*

Trên đây chỉ là một số ý kiến sơ khởi trong khuôn khổ một hiệp hội chuyên nghiệp nhằm tạo điều kiện thảo luận nghiên cứu. Chúng ta nên lấy mục tiêu xa òi sáng biện pháp gần, thấy tương lai dài mà quyết định về những việc gấp, và chuẩn bị những giải pháp khả thể khác nhau để cân nhắc chọn lựa.

Nền móng của việc tái thiết Việt Nam sẽ được quyết định trên đất nước Việt Nam, do những người hiện đang sinh sống trong nước tiến hành. Tuy nhiên, sự lạc hậu nhất thời của đất nước sẽ được khắc phục nhanh chóng nếu thành phần có chuyên môn ở bên ngoài biết đóng góp sự hiểu biết của mình cho cộng đồng dân tộc. Theo thiên ý của người viết, kiến thức sẽ dễ dàng được quảng bá nếu có tự do tiếp nhận, và được áp dụng nếu có dân chủ chọn lựa, trong sự cân nhắc lợi hại khách quan, trong tinh thần

xây dựng.

Nhưng, kiến thức chuyên môn không thể giải quyết được mọi bài toán. Những tệ hại của một nền kinh tế tự do quá trớn, không dựa trên nền tảng nhân bản và không bảo vệ được nền văn hóa dân tộc, có thể sẽ nảy sinh từ chính thiện chí phát triển tư doanh - thí dụ như kỹ nghệ du lịch và những tệ đoan xã hội đi cùng việc phục vụ thị hiếu của du khách ngoại quốc - và kiến thức chuyên môn có thể đem lại nhiều ngoại tệ, kỹ thuật, thì cũng có thể tạo ra nhiều

vấn đề khác. Người chuyên viên và kỹ thuật gia cần ý thức được hai yếu tố then chốt là tinh thần nhân bản và tinh thần dân tộc trong mọi quyết định chuyên môn của mình. Sự khác biệt giữa một chuyên gia Việt Nam và một chuyên gia ngoại quốc, trên cùng một bài toán là phát triển kinh tế Việt Nam tự do, chính là ở hai yếu tố then chốt nói trên. ●

Tháng 5, 1991  
NGUYỄN XUÂN HIẾU

## Mừng AH Nguyễn Ngọc Lâm Bát Tuần Thượng Thọ

Vọng tộc danh gia chốn Tân Đà  
Tuổi già vui cảnh CAnada  
Thanh danh rạng rỡ đường khoa cử  
Uly tín lấy lòng sở Hòa Xa  
Cuộc sống đảo viên sanh phúc quả  
Gia đình lộc uyển trở quỳnh hoa  
Bát tuần vẫn vẹn tình phu phụ  
Duyên lão càng thêm nét mặn mà

AH Phùng Duy Miên

Hợp mặt nay mừng thọ tám mươi  
Gặp nhau ta lại nắm tay cười  
Sông Đà cảnh cũ tha hồ gợi  
Núi Tân tình xưa mặc sức khơi  
Chuyện nở đôn tan hơn cá pháo  
Rượu say túy lúy sợ chỉ đời  
Ngày Trời tháng Phật an nhân hưởng  
Dầu rằng thân tiên cũng tuyệt vời

KIM (một thân hữu)

